

Nhóm Yểm Trợ Dân Chủ/Oregon
PMB#174, 11918 SE Division St., Oregon 97266.
E-mail: hlinh1@gmail.com - Phone 503-735 -1407

THƯ MỜI THAM DỰ BỮA CƠM GÂY QUỸ
HỖ TRỢ CÁC NHÀ TRANH ĐẤU CHO TỰ DO DÂN CHỦ &
CÁC TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM TẠI VIỆT NAM

Kính thưa Quý Đồng Hương trong Cộng đồng Việt Nam,

Tất cả chúng ta đều biết là bạo quyền CSVN luôn luôn đàn áp công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền ở trong nước một cách thô bạo và mãnh liệt. Nhưng với lòng yêu nước, các cuộc đấu tranh của người dân vẫn tiếp tục nổi dậy, mỗi ngày một lớn mạnh hơn. Càng ngày, chúng ta càng có nhiều người trong nước đứng lên đòi hỏi quyền làm người, quyền được sống trong một đất nước thực sự có tự do và dân chủ. **Những người đấu tranh này đã vì tương lai của đất nước Việt Nam thân yêu, mà họ đã quên thân mình để dẫn thân tranh đấu; và bản thân họ cũng như gia của họ đã và đang phải hứng chịu sự đàn áp, tù đày, khủng bố của bạo quyền CSVN trong nước.**

Là những người Việt Nam may mắn thoát khỏi gông cùm của cộng sản, chúng ta không thể khoanh tay bất động ngồi yên để đảng CSVN bức hại những người hiện đang đấu tranh vì lý tưởng ở trong nước. Chúng ta có trách nhiệm phải hỗ trợ tinh thần và vật chất để giúp họ phần nào vượt qua được những khó khăn mà bản thân và gia đình phải gánh chịu.

Kính thưa Quý vị,

Để có đủ điều kiện để hoàn thành trách nhiệm nêu trên, hàng năm Nhóm YTDC/Oregon chúng tôi có tổ chức các buổi gây quỹ để có dịp trình bày với quý đồng hương về vai trò cần thiết của chúng ta đối với hiện tình của đất nước; và mong được sự tiếp tay của quý vị trong việc đóng góp về tinh thần cũng như vật chất để hỗ trợ phần nào cho các khó khăn của các nhà tranh đấu trong nước. Năm nay, cũng với mục tiêu trên, Buổi Gây Quỹ Yểm Trợ Các Nhà Tranh Đấu Cho Tự Do Dân Chủ & Các tù Nhân Lương Tâm Ở Trong Nước sẽ được tổ chức như sau:

Địa điểm: Nhà hàng Hong Kong Cafe, 4410 SE. 82nd Ave., Portland, OR. 97266.

Thời gian: Thứ Bảy, ngày 23 tháng 4 năm 2016 - Từ 5 giờ 30 chiều đến 10 giờ tối.

Nội Dung Chương Trình:

- Tường trình về việc hỗ trợ cho công cuộc tranh đấu cho tự do dân chủ trong nước tại hải ngoại với sự phối hợp chia sẻ thông tin của LS Trịnh Hội, Sáng lập viên và là Giám đốc điều hành của tổ chức VOICE (Vietnamese Overseas Initiative for Conscience Empowerment) về các công tác vận động cho tự do nhân quyền ở Việt Nam.
- Tường trình công tác của Nhóm Yểm Trợ Dân Chủ/Oregon trong thời gian qua.
- Truyền thanh trực tiếp những lời tâm sự của các chiến sĩ dân chủ tại Việt Nam gửi đến các đồng hương tham dự trong đêm gây quỹ.
- Cơm tối thân mật và chương trình văn nghệ đặc sắc do ca sĩ Huỳnh Phi Tiến, Thiên Kim cùng với các ca sĩ địa phương và ban nhạc The Dream đảm trách.

Chúng tôi trân trọng kính mời quý vị đến tham dự để yểm trợ mạnh mẽ cho buổi gây quỹ. Sự hiện diện của quý vị không những sẽ tạo cho buổi gây quỹ được thành công tốt đẹp, mà nó còn nêu lên được sự quan tâm triệt để của quý vị đối với công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ tại quê nhà nói chung và đối với tất cả những nhà tranh đấu đang chịu đàn áp bức hại trong nước nói riêng.

Quý vị muốn yểm trợ cho các nhà tranh đấu cho Tự do Dân chủ và các Tù nhân Lương tâm trong nước xin gửi chi phiếu về địa chỉ:

Nhóm Yểm Trợ Tự do Dân chủ/ Oregon.
PMB# 174
11918 SE Division St. Portland OR 97266-1037

Chi phiếu xin ghi: Vietnamese Democracy Support Group.

Xin chân thành cảm ơn,



Đại diện Nhóm, Nguyễn Hồng Lĩnh
ĐT số 503-735-1407